

สรุปเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ตำบลปอ เดือน สิงหาคม 2566

ลำดับที่	เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์	ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา
1	ถนนสู่การเกษตร - จากนายวาทศิลป์ ชัดστα บ้านผาแล หมู่ที่ 6	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2	ได้รับรายงานว่ามีไฟกิ่งดับ 2 จุด เพิ่ม 1 จุด - จากนายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรุณ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ขอความอนุเคราะห์ยางมะตอยสำเร็จ - จากนายศักดิ์ณรงค์ สิริพุทธาสกุล บ้านปางหัด หมู่ 2	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	ถนนเชื่อมต่อ 2 หมู่บ้าน และถนนเข้าสู่การเกษตรสัญจรลำบาก - จากนายประสิทธิ์ พิชัย บ้านผาแล หมู่ที่ 6	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	ขอใช้รถไถพร้อมรถ JCB พร้อมคนขับ - จากนายชัยวัฒน์ หมื่นกลาง บ้านดอน หมู่ที่ 3	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	ขอซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 - จากนายชัยวัฒน์ หมื่นกลาง บ้านดอน หมู่ที่ 3	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7	ขอสนับสนุนรถขุดหน้าตัดหลัง - จากนายสันติ หินโบราณ บ้านปางปอ หมู่ที่ 1	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	ขอความอนุเคราะห์ช่วยแก้ไขทางลาดชันภายในหมู่บ้าน - จากนายชัยวัฒน์ หมื่นกลาง บ้านดอน หมู่ที่ 3	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	ขออนุเคราะห์ถูกบึกแบ็กเพื่อกั้นแนวตลิ่ง - จากนายสันติ หินโบราณ บ้านปางปอ หมู่ที่ 1	กองช่าง	พื้นที่ที่ติดกับแนวตลิ่งเป็นพื้นที่เอกชน ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะจึงไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องดังกล่าวได้
10	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค - จากสิบเอกนัฐพงศ์ เมืองก้อน บ้านปางหัด หมู่ที่ 2	ป้องกัน	ดำเนินการตามคำร้องเรียบร้อยแล้ว

สรุปเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ตำบลปอ เดือน สิงหาคม 2566

ลำดับที่	เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์	ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา
11	ภัยพิบัติ (ดินสไลด์) - จากนายสุพรรณ ใจเข้มชื่นมาก บ้านผาดัง หมู่ที่ 14	ป้องกัน	งานป้องกันดำเนินการออกสำรวจแล้วพบว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากความเสียหายดังกล่าว เกิดจากผู้อยู่อาศัยก่อสร้างฟุตบาทและที่จอดรถภายหลังจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวงชนบท ทำให้น้ำกัดเซาะพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายและโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมีการฝังกลบคืนสู่สภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว ตามที่ผู้ได้รับความเสียหายอ้างถึงนั้น มิได้กระทบต่อความเสียหายแต่อย่างใด
12	ขอช่างไฟมาช่วยต่อสายไฟและไฟกิ่งของหมู่บ้าน - จากนายอาโยะ หมอโปะภู บ้านอยู่สุข หมู่ที่ 10	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
13	ขอสนับสนุนรถดับน้ำชุดหลัง - จากนายวิหวัธ แซ่ฟุ้ง บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	ไฟกิ่งหมู่บ้านห้วยหาน - จากนายธนา จตุโชคอุดม บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
15	น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมนา - จากนายชาติ อุดาใจ บ้านปางปอ หมู่ที่ 1	เกษตร/ป้องกัน	กรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทางเกษตรอำเภอเวียงแก่นแจ้งว่าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยทางเกษตรอำเภอเวียงแก่นได้ชี้แจงให้กับชาวบ้านแล้ว
16	เหมืองชลประทานเสียหาย (ดอยแดง) หมู่ 5 - จากนายมานะ ลือชา บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5	เกษตร/ป้องกัน	ดำเนินการตามคำร้องเรียบร้อยแล้ว
17	ยางมะตอยสำเร็จรูป - จากนายอาคม สมบัติประทีป บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
18	ขอรับการช่วยเหลือการประสูตทุกภัย - จากนายสุพจน์ เล่าพงศ์สวัสดิ์ บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16	ป้องกัน	งานป้องกันฯได้ดำเนินการออกสำรวจแล้วพบว่าตัวบ้านเสียหายเพียงเล็กน้อยเพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านดังกล่าว ต้องมีการนำดินสไลด์ออกทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 จะใช้แรงงานชาวบ้าน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้ชาวบ้าน ซึ่งกรณีอาหารกลางวันไม่มีระเบียบใดให้เบิกจ่ายได้

สรุปสถิติ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ในช่วงเดือน สิงหาคม มีทั้งหมด 23 เรื่อง ดังนี้

หมู่บ้าน	จำนวนเรื่อง	หมายเหตุ
บ้านปางปอ หมู่ที่ 1	3	
บ้านปางหัด หมู่ที่ 2	5	
บ้านดอน หมู่ที่ 3	3	
บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4	1	
บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5	1	
บ้านผาแล หมู่ที่ 6	3	
บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7	1	
บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8	1	
บ้านห้วยห่าน หมู่ที่ 9	1	
บ้านอยู่สุข หมู่ที่ 10	1	
บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ 11	0	ไม่มี
บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ 12	0	ไม่มี
บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ 13	0	ไม่มี
บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14	2	
บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15	0	ไม่มี
บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16	1	
บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 17	0	ไม่มี
บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18	0	ไม่มี
บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 19	0	ไม่มี
บ้านห้วยกู่ หมู่ที่ 20	0	ไม่มี
บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ 21	0	ไม่มี
รวม	23	